



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๘๓๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๘๓๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งรายชื่อเข้าประกวดในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับผลงานทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Google Forms ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การพิจารณาผลงานคลิปวีดิทัศน์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ Meditation Clip Contest เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งผลการคัดเลือกผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” จำนวน ๑๘ ทีมสุดท้าย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่การนำเสนอผลงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕/ ๕๗๗๙

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest”
ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness)

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) (การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสติ สมาธิ และมีความสุขในสถานศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสุข มีสติ มีสมาธิในการเรียน มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง มีสติพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต พัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึกปฏิบัติการมีสมาธิ มีสติเพื่อเกิดปัญญาอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนรู้ดีขึ้น เมื่อการเรียนรู้ดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้น “เรียนดี มีความสุข” นั้น

บัดนี้ การพิจารณาผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์ฯ จำนวน ๑๒๓ เขต ประเภทระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๓ ทีม, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๙ ทีม และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓๕ ทีม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศผลการคัดเลือกผลงานคลิปวีดิทัศน์ฯ จำนวน ๑๘ ทีม ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการคัดเลือกผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest”

ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness)

จำนวน ๑๘ ทีม

ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ ทีม

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด	สพป.เชียงใหม่ เขต ๑	ใช้สมอง นั่งสมาธิ (ใช้หมอง นั่งมาธิ)
โรงเรียนบ้านเกาะ	สพป.นราธิวาส เขต ๒	๑๐ นาที ดีกว่าที่คิด
โรงเรียนบ้านแก่ง	สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒	ใจเย็นได้ด้วยสมาธิ
โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”	สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓	ชีวิตที่ว้าวุ่น... ใช้สติสมาธิคำนวณ ช่วยหาทางออกได้
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต ๑	สตินำทาง
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม	สพป.อุบลราชธานี เขต ๑	วัยใส วัยสติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖ ทีม

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒	โอ แอฟ สติ
โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์	สพป.อำนาจเจริญ	Meditation “วัยว้าวุ่น”
โรงเรียนบ้านศรีเมือง	สพป.อุดรธานี เขต ๓	เด็กวัด
โรงเรียนตากพิทยาคม	สพม.ตาก	ว่าไงวัยรุ่น
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	สพม.ปราจีนบุรี นครนายก	แค่เข้าใจ (Just Love Me)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	สพม.สุพรรณบุรี	พอใจ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ ทีม

โรงเรียนสันติคีรีวิทยา	สพม.เชียงราย	วงจรชีวิต ของ Homo sapiens
โรงเรียนสันกำแพง	สพม.เชียงใหม่	หลักต่อ
โรงเรียนคลองพนสฤกษ์ดีพิทยา	สพม.ตรัง กระบี่	The relax ปลด ปล่อย วาง
โรงเรียนชาติตระการวิทยา	สพม.พิษณุโลก อุดรดิตถ์	ชีวิตแบบได
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย	สพม.ลพบุรี	รู้สติ จิตสงบ
โรงเรียนวมวิมลนทรชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	สพม.สมุทรปราการ	Second “วินาที”

